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วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
 

โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น. 

นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา เปิดประชุม จากนั้นได้หารือต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
เวลาการประชุมวุฒิสภาว่าจะมีการนัดประชุมวุฒิสภาสัปดาห์ละ ๒ วัน คือวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – 
๑๘.๐๐ น. และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยประธานจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย
ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ ได้ ก่อนการประชุมเป็นเวลา ๓๐ นาที ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้น ส.ว. เจตน์  
ศิรธรานนท์ กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ขอเลื่อนเรื่องด่วน คือเรื่องการประชุมวุฒิสภาเพ่ือด าเนิน
กระบวนการถอดถอน นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีออกจากต าแหน่ง ตามมาตรา ๒๗๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งวันนี้เป็นการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี ออกจากต าแหน่งขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานได้ชี้แจง
เกี่ยวกับรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนการลงมติ โดยแจ้งว่าการลงมติในวันนี้จะกระท าเป็นการลับโดยให้
เลขาธิการวุฒิสภาจัดให้มีการลงคะแนนในคูหาโดยมีกล่องใส่บัตรลงคะแนนและจัดเตรียมบัตรลงคะแนน  
ที่ระบุชื่อผู้ถูกกล่าวหา จากนั้นให้เลขาธิการวุฒิสภาขานชื่อสมาชิกเพ่ือรับบัตรลงคะแนนที่หน้าคูหาลงคะแนน
แล้วเข้าลงคะแนนในคูหาไปโดยล าดับ โดยให้สมาชิก กาเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องที่ก าหนดว่าถอด
ถอนหรือไม่ถอดถอนและเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วจึงเริ่มนับคะแนนโดยเปิดเผย โดยให้กรรมการขานว่าบัตรใด
กากบาทหน้าช่องถอดถอนหรือไม่ถอดถอน ภายหลังประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนแล้ว ได้จับ
สลากรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๑๐ ท่าน เพ่ือเป็นกรรมการผู้ด าเนินการตรวจนับคะแนน ต่อจากนั้น 
ที่ประชุมวุฒิสภาได้ด าเนินการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
ออกจากต าแหน่ง ตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งประธานชี้แจงแล้วและเมื่อการลงมติสิ้นสุดลง กรรมการนับคะแนน
โดยเปิดเผย แล้วปรากฏว่ามีสมาชิกวุฒิสภาลงคะนนถอดถอนจ านวน ๔๐ คะแนน และลงคะแนนไม่ถอดถอน 
๙๕ คะแนน มีผู้ไม่ลงคะแนน ๓ คะแนนและมีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ ๑ ราย สรุปว่าสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่ ลงมติ
ไม่ถอดถอน นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีออกจากต าแหน่ง ซึ่งประธานได้ชี้แจงขั้นตอนต่อไป
ก็คือ ต้องแจ้งผลการลงมติให้ประธานทราบด้วย 

เมื่อจบการพิจารณาเรื่องด่วนแล้ว ประธานได้ด าเนินการประชุมซึ่งถูกเลื่อนขึ้นมาก่อนคือ
วาระการตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล 
ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษารายงานออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานได้ด าเนิน
ประชุมต่อและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี  แจ้งว่า วันนี้
นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจไม่สามารถมาแถลงชี้แจง เรื่องรับทราบเรื่องนโยบายการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ได้ จึงขอเลื่อนวาระดังกล่าวออกไปก่อน และได้แจ้งที่ไม่
ปรากฏในระเบียบวาระอีก ๑ เรื่อง ต่อจากนั้น ได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามซึ่งวันนี้ประธานบรรจุกระทู้ถาม ๕ 
กระทู้ ดังนี้ 
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กระทู้ถามด่วน เรื่องปัญหาของคนไทยที่ประกอบการร้านอาหารในประเทศมาเลเซีย 
โดย ส.ว. วรวิทย์  บารู ได้ตั้งถามเกี่ยวกับปัญหาซึ่งผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศมาเลเซียประสบ  
จึงขอสอบถาม ๒ ประเด็นคือ ๑. รัฐบาลมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพท าร้านอาหารต้มย ากุ้ง 
ในประเทศมาเลเซียหรือไม่และถ้ามีได้ด าเนินการกับข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือประโยชน์กับกลุ่มคนไทยเหล่านี้และ
ต่อประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร ๒. นโยบายหรือมาตรการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมของรัฐบาลต่อ
กลุ่มคนไทยผู้ประกอบการร้านอาหารต้มย ากุ้งในประเทศมาเลเซียเป็นอย่างไร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้
มอบหมายให้ นายฐานิสร์  เทียนทอง รมช. มหาดไทย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการเรื่องการ
ส่งเสริมร้านต้มย ากุ้งในมาเลเซีย โดยจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและหาแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการ
ร้านต้มย ากุ้งและลูกจ้างในประเทศมาเลเซีย ส่วนความช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นมีมาตรการต่างๆ ดังนี้ ๑. 
สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อผ่านทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศ ๒. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเครือข่าย
ผู้ประกอบการร้านต้มย ากุ้งในมาเลเซีย ๑๑ รัฐ ๓. น าผู้ประกอบการร้านต้มย ากุ้งอบรม ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
และส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ๓ แห่งในมาเลเซีย ๔. ด าเนินการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกอบการและ
ลูกจ้างร้านต้มย ากุ้งในมาเลเซีย ๕. พัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปท างานในร้านต้มย ากุ้ง 
ในมาเลเซีย รวมทั้งจะได้รับข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

กระทู้ถามด่วน เรื่องวิกฤตภัยแล้งในภาคอีสาน ปี ๒๕๕๕ โดย ส.ว. ประสงค์ นุรักษ์ ทั้งนี้ 
ผู้ตั้งถามได้กล่าวถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ภาคอีกสานตอนกลางและตอนล่างหลาย
จังหวัด ซึ่งประสบกับภาวะภัยแล้งท าให้มีผลเสียหายหลายด้าน เช่น ผู้เลี้ยงปลากระชัง เกษตรกร ชาวนาและ
ชาวบ้านทั่วไป จึงขอถามว่า ๑. รัฐบาลจะมีวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ก าลัง
เกิดข้ึนอย่างไร ๒. รัฐบาลมีนโยบายและวิธีการในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในอนาคตอย่างไร 

รมต. ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก
นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ที่แห้งแล้งโดยเฉพาะพ้ืนที่ในภาคอีสานนั้น รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพ้ืนที่และ  
ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ าโดยให้รถขุดเจาะบ่อบาดาลไปช่วยเหลือประชาชนในการขุดเจาะบ่อและน า
เครื่องสูบน้ าเตรียมไว้เพ่ือช่วยเหลือ รวมทั้งได้ส ารวจว่ามีพ้ืนที่ใดประสบภัยแล้งก็พร้อมช่วยเหลือทันที  
โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนการเตรียมการแก้ไขในระยะยาวนั้น 
รัฐบาลยืนยันว่ามีแผนในการป้องกันและแก้ปัญหาโดยมอบหมายให้หลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการ กบอ. 
เข้าไปช่วยเหลือทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ าในพ้ืนที่ภาคอีสาน โดยเริ่มจาก ๘ ลุ่มน้ า ที่ประสบปัญหาก่อน มีการบูรณาการ 
ล าน้ าสาขา ท าประตูระบายน้ าบริเวณล าน้ าสาขาท่ีติดต่อกับลุ่มน้ าโขง เป็นต้น 

รมต. ธีระ  วงศ์สมุทร รมว. เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า 
รัฐบาลได้ส่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในภาคอีสานและกระทรวง
เกษตรฯ ได้ส่งเสริมปลูกพืชต่างๆ ในช่วงพักดินของชาวนาเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  

กระทู้ถามด่วน เรื่องปัญหาราคายางพาราตกต่ าโดย รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ชิตพงศ์ 
เป็นผู้ซักถาม โดยถามว่า 
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๑. รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการและด าเนินการตามนโยบายประกันราคายางพารา ๑๐๐ บาท 
ต่อกิโลกรัมอย่างไร และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ า ตามที่ได้อนุมั ติงบประมาณ จ านวน 
๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ให้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและองค์การสวนยางไปมากน้อย
เพียงใด อีกทั้งมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร รวมถึงมีแนวทางในการใช้เงินงบประมาณ 
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ อย่างไร 

๒. กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายขยายตลาดยางพาราไปยังประเทศอ่ืน 
เช่น ประเทศอินเดีย หรือประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร เพ่ือที่จะได้มีการพัฒนาให้มีการจ าหน่าย
ยางพาราไปยังประเทศอ่ืนๆ แทนที่จะยึดติดอยู่แต่เพียงประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น 

๓. กระทรวงพาณิชย์ได้มีการคาดการณ์แนวโน้มราคายางพาราในตลาดประเทศไทยและ
ตลาดโลกว่าจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระยะสั้นภายในปีนี้ และระยะยาวในช่วง ๑ - ๒ ปี ข้างหน้าหรือไม่ 
อย่างไร 

๔. รัฐบาลมีนโยบายควบคุมคุณภาพอย่างไร 

รมต. ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก รมว. เกษตรฯ ได้ตอบ
ชี้แจง โดยยอมรับว่า ปัจจุบัน ราคายางตกต่ าจริง ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการรักษาเสถียรภาพของราคาและ  
ลดผลกระทบราคายาง ทั้งนี้ รมช. เกษตรฯ ได้กล่าวถึงการประท้วงของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่ง รมต. 
กิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้อนุมัติให้น างบประมาณมาช่วยเหลือ โดยอุดหนุน ราคายาง ๑๒๐บาท/กิโลกรัม และ
เมื่อตนเองเข้ารับหน้าที่ รมช.เกษตรก็ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว แต่เนื่องจากวิกฤตสถานการณ์ 
การเมืองโลกท าให้เกิดผลกระทบต่อราคายางพารา ส่วนข้อมูลล่าสุดมีสถาบันและกลุ่มชาวสวนยางและ
เกษตรกรกว่า ๘ แสน รายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเมื่อพบว่ามีการทุจริตก็ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบ 
ท าให้เกิดความล่าช้าในโครงการ แต่เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของเกษตรการจึงต้องด าเนินการตรวจสอบ  
อย่างละเอียด ปัจจุบันรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท แทรกแซงราคายางพารา 
นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้ติดต่อประสานกับประเทศต่างๆ ที่ค้ายางพาราเพ่ือเป็นเครือข่ายและจะได้ร่วม
ประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาวิกฤติราคายางพาราร่วมกัน ขณะนี้ รมช. เกษตรฯ จะได้เสนอแนวทางอ่ืนๆ 
ต่อ ครม. ด้วย เช่น จะสนับสนุนให้มีการแปรรูปยางพาราและมีการขยายตลาดเพ่ิมขึ้น ส่วนการคาดการณ์
สถานการณ์ยางพารานั้น เชื่อว่า ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี ราคายางพาราจะสูงขึ้นหากไม่เกิดวิกฤตหรือ
สถานการณ์ของโลก ส่วนยุทธศาสตร์ที่ต้องท าคือต้องส่งเสริมให้มีการแปรรูปยางพารา ส่งเสริมตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการแก้ไขปัญหายางพาราปลอม นั้น จะได้บูรณาการด้านกฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขได้ในระยะหนึ่งแล้ว รวมทั้งได้ติดตามและประสานหน่วยงาน
ต่างๆ ในการควบคุมดูแลปัญหาปุ๋ยปลอม ปุ๋ยราคาแพงและปัจจัยในการผลิตยางพาราให้มีราคาที่เหมาะสม
ต่อไป 
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ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ถามด่วน เรือง ผลกระทบจากนโยบายรับจ าน าข้าวของรัฐบาล 
ตั้งถามโดย ส.ว. ประวัติ  ทองสมบูรณ์ และกระทู้ถามเรื่อง นโยบายรับจ าน าข้าว ตั้งถามโดย ส.ว. เจตน์  ศิรธรานนท์ 
ซึ่งเป็นกระทู้ที่มีลักษณะในท านองเดียวกัน โดยเจ้าของกระทู้ทั้ง ๒ ท่าน ได้ตั้งถามว่า 

 

๑. นอกจากโครงการรับจ าน าข้าวและการจ าหน่ายข้าวธงฟ้า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแล้ว 
รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ มีความชัดเจนเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวและ
ยุทธศาสตร์การตลาดข้าวระยะยาวหรือไม่ อย่างไร 

๒. รัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทาง
งานวิจัยข้าวไทย ซึ่งต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ของงานวิจัยและเพ่ือให้นักวิจัยสามารถท างานวิจัยที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศได้หรือไม่ อย่างไร 

๓. ปัจจุบันชาวนาเข้าถึงระบบจ าน าข้าวของรัฐบาลกี่ราย คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด และรัฐบาลมี
มาตรการที่จะท าให้ชาวนาเข้าถึงระบบจ าน าข้าวของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างไร 

๔. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของไทยที่ลดลงค่อนข้างมาก
เนื่องจากต่างประเทศชะลอการสั่งซื้ออย่างไร 

รมต. บุญทรง  เตริยาภิรมณ์ รมว. พาณิชย์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง
โดยกล่าวว่า รัฐบาลด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเพ่ือช่วยเหลือชาวนาและบรรลุเป้าหมายแล้วคือ  ปัจจุบัน
ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นและชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรัฐบาลจะด าเนินโครงการนี้ต่อไป แต่ จะนาน
เท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอ่ืนๆ ส่วนที่กล่าวว่า รัฐบาลนี้ด าเนินการแต่นโยบายประชานิยมอาจเกิดผล
เสียหายนั้น รมว. พาณิชย์กล่าวว่า รัฐบาลชุดอ่ืนก็ด าเนินนโยบายประชานิยมเช่นเดียวกันและรัฐบาล
ด าเนินการระบายข้าว ดังนี้ ๑. ระบายรัฐต่อรัฐ ๒. ระบายให้ภาคเอกชน ๓. ผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล 
๔. จ าหน่ายให้กับองค์กรที่ต้องการน าไปดูแลประชาชน แต่ไม่มีการระบายไปเป็นข้าวธงฟ้า รวมทั้งปฏิเสธการ
น าข้าวเข้าสต๊อกเพ่ือหมุนเวียนรับเงินจ าน าข้าว ส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการรับจ าน าข้าว จ านวนกว่าสาม
แสนล้านบาทนั้น ได้มาจากการกู้แต่ไม่ได้น าเงินงบประมาณมาใช้จ่าย ทั้งนี้ รมว. พาณิชย์ ยืนยันว่าไม่มีการ
น าเข้าข้าวจากต่างประเทศมาปลอมปนเพื่อรับเงินจ าน าข้าว เนื่องจากมีมาตรการตรวจสอบข้าวอย่างละเอียด 
ทุกขั้นตอน ขณะนี้มีการระบายข้าวสารที่มีอยู่ในสต๊อก ประมาณ ๑๐ ล้านต้น และข้าวสารของปีที่แล้ว
ประมาณ ๑๒ ล้านตัน โดยรัฐบาลเซ็นสัญญากับต่างประเทศเป็นจ านวนกว่า ๗ ล้านตัน และเริ่มทยอยส่งมอบ
ไปบ้างแล้ว และกระทรวงพาณิชย์จะมีการเปิดประมูลข้าวอีกกว่า ๕ แสนตัน ในสัปดาห์นี้ แต่จะไม่เร่ง
ด าเนินการระบายข้าวมากนัก เนื่องจากต้องรอดูสถานการณ์อีกระยะหนึ่ง 

รมต. ธีระ วงศ์สมุทร รมว. เกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงว่า กระทรวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการดังกล่าว ๓ ประการคือ ๑. ขึ้นทะเบียนและออกหนังสือรับรอง ๒. ดูแลผลผลิตเฉลี่ยเพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการรับจ าน า ๓. จุดรับจ าน า ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ออกมาตรการกฎ กติกา ต่างๆ รวมทั้งติดตามตรวจสอบ 
ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดครอบคลุม ส่วนการพัฒนาข้าวนั้น คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ได้ให้
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ความส าคัญในการพัฒนาและวิจัยข้าว ซึ่งมีการวิจัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก วิจัยเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตข้าว วิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระถัดมา คือเรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งเริ่มจากรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการแก้ไขปัญหาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมี ส.ว. วิทยา  อินาลา ประธานคณะกรรมาธิการ
คณะดังกล่าวเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองรูปเพชร พร้อมทั้งก าหนดทิศทาง/แนวทาง/เป้าหมาย การพัฒนา 
สรุปผลเสนอแนะในเชิงนโยบายและการปฏิบัติโดยเสนอแนะโครงการที่มีผลกระทบต่อสาธารณสุข และเป็น
โครงการเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องแก้ไข เมื่อคณะกรรมาธิการกล่าวรายงานจบแล้ว มีสมาชิกอภิปรายเสนอแนะ
และซักถามพอสมควร ต่อจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณารายงานพิจารณาศึกษา เรื่อ งแนวทางการ
พัฒนายางพารา ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมี ส.ว. ชรินทร์  
หาญสืบสาย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และ ส.ว. วิเชียร  คันฉ่อง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
กล่าวรายงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวน าเสนอสถานการณ์การผลิต การตลาด องค์กรด้ านยางพารา และการ
บริหารจัดการ การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนายางพาราและอุตสาหกรรมยางพาราและข้อเสนอแนะ  
ซึ่งมีผู้อภิปรายพอสมควรโดยมีการเสนอแนะให้ไทยเป็นผู้ก าหนดราคายางพาราให้ชัดเจนและรัฐบาลควรให้
ความส าคัญต่องานวิจัยให้มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพาราและผลิตผลการเกษตรอ่ืนๆ ต่อจากนั้นที่ประชุม
วุฒิสภาได้พิจารณารายงานอีก ๓ ฉบับ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
พิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากนโยบายการรับจ าน าข้าวเปลือก
ของรัฐบาลไทยและการเปิดการค้าเสรีอาเซียน ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการค้าข้าวไทย” 
รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การศึกษาและติดตามโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ าลึกทวาย 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” และรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้ งนี้ เมื่อประธานกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ 
แถลงรายงานแล้ว ได้มีสมาชิกอภิปรายพอสมควรจนครบทุกรายงานแล้ว ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ส่ง
ข้อเสนอแนะรายงานต่างๆ ดังกล่าวให้รัฐบาลน าไปพิจารณาด าเนินการต่อไป จากนั้นประธานสั่งปิดประชุม  
ในเวลา ประมาณ ๑๘.๐๐ น. 


